


ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 

สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1  ประจ ำปี  พ.ศ. 2564 
วันที่  ๑๗  พฤศจิกำยน  256๕ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 
........................................................... 

ผู้มำประชุม 
 

 
ผู้ไม่มำประชุม    

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นายสมพงษ์  มิดสันเทียะ ประธานสภาฯ สมพงษ์  มิดสันเทียะ  
๒ นางสาวสุวนันท์  กระพือพงษ์ เลขานุการสภา อบต. สุวนันท์  กระพือพงษ์  
๓ นายประจวบ  เนื้อนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ ประจวบ  เนื้อนา  
๔ นายมนตรี  เด่นดวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗ มนตรี  เด่นดวง  
๕ นางสวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖ สวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง  
๖ นางบรรจง  ร่มเริง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ บรรจง  ร่มเริง  
๗ นายบุญเสริม กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔ บุญเสริม กรวดกระโทก  
๘ นายพูน แตกโพธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ พูน แตกโพธิ์  
๙ นายบัญญัติ  ทะเลดอน สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓ บัญญัติ  ทะเลดอน  

๑๐ นายสายชล  ยิ้มน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ สายชล  ยิ้มน้อย  

๑๑ นายชัยยงค์  พอดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ ชัยยงค์  พอดี  
๑๒ นายณรงค์ศักดิ์  รวมพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ ณรงค์ศักดิ์  รวมพิมาย  
๑๓ นายประภากร  อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ ประภากร  อยู่เย็น  
๑๔ นางสาวมัทนา อ่ิมเพ็ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ มัทนา อ่ิมเพ็ง  
๑๕ นางล ายงค์  ราวพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ ณรงค์ศักดิ์  รวมพิมาย  
๑๖ นายประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ ประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์  
๑๗ นายชูชาติ เทือกพุทรา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ ชูชาติ เทือกพุทรา  
๑๘ นายส าเริง  มิ่งพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒๐ ส าเริง  มิ่งพิมาย  

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
๑ นายณรงค์  มิ่งพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ ลาป่วย 

๒ นางจิราวรรณ  สุดพลับ รองประธานสภาฯ ลาป่วย 



   
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง ภาษิต แสนเจ๊ก  

๒ นายปราณีศิลป์ ปราสาทสูง รองนายก อบต.หนองระเวียง ปราณีศิลป์ ปราสาทสูง  

๓ นายสมควร อาศัยไร่ รองนายก อบต.หนองระเวียง สมควร อาศัยไร่  

๔ นายสมัย ดีกล้า เลขานุการนายกฯ  สมัย ดีกล้า  

5 นายณัฐฐากร จ่ายนอก หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร ณัฐฐากร จ่ายนอก  
6 นางสาวน้ าทิพย์ ชอบใจ ผอ. กองสวัสดิการสังคม น้ าทิพย์ ชอบใจ  

7 นางสาวสุชาดา สมสวนจิต ปลัด อบต.หนองระเวียง สุชาดา สมสวนจิต  

8 นางสาวภัททิยา สมสวนจิต รองปลัด อบต.หนองระเวียง ภัททิยา สมสวนจิต  

9 นายวสวัตติ์ อ้วนโพธิ์กลาง  หัวหน้าส านักปลัด วสวัตติ์ อ้วนโพธิ์กลาง  

10 นางกุศลิน นพบุญชลธี ผู้อ านวยการกองคลัง กุศลิน นพบุญชลธี  

๑1 นางมนัสดา โสมทองกลาง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มนัสดา โสมทองกลาง  

๑2 นางสาวประสิตา  งามพิมาย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ประสิตา งามพิมาย  

 
 
 

  



เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ครบแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัยและเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 256๕ 
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย

ที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทรำบ 
ประธานสภาฯ การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๔  ก าหนดวันที่ ๔- ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

จึงก าหนดประชุมในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพ่ือรอเอกสารให้แล้ว
เสร็จเพ่ือน ามาเข้าในระเรียบวาระการประชุม จึงก าหนดวันประชุมเป็นวันที่ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และมีสมาชิกสภาฯ ลาป่วย ๒ คน ๑.นายณรงค์ 
มิ่งพิมาย ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ๒.นางจิราวรรณ สุดพลับ รองประธานสภาฯ 
หมู่ที่ ๑๘  

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
 รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑  
 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี  256๕  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยำยน 256๕ 
ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ทุกท่านคงได้ตรวจรายงานการประชุมที่จัดเตรียมให้สมาชิกไว้

ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 256๕ วันที่ ๒๓ กันยายน 256๕  
หรือไม ่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  3 กระทูถ้ำม 
ประธานสภาฯ เนื่องจากไม่มีสมาชิก อบต. ยื่นกระทู้ต่อประธานสภาฯ ผมขอผ่านไปวาระที่ 4 
ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่อง  เพื่อพิจำรณำ  
 ๔.๑ ร่ำงระเบียบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง ว่ำด้วยกำร

ด ำเนินกำรของประชำชนในกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....... 
เลขานุการสภาฯ       พระราชบัญ ญั ติ การเข้ าชื่ อ เสนอข้ อบัญ ญั ติ ท้ องถิ่ น  พ .ศ . ๒๕๖๕   

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิร
 เกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ใน
 รัชกาลปัจจุบัน ในกรณีที่ผู้ร่วมเข้าชื่อถอนการเข้าชื่อหรือตายภายหลัง จ า ก
ประธานสภาท้ องถิ่ น ได้ รับค าร้องตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ถื อว่าการ
 เข้าชื่อของผู้นั้นยังคงมีผลอยู่มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
 ท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
 และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดท าร่าง
 ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) ให้ หรือด าเนินการให้มีการเชิญชวน
 ให้ ร่วมเข้าชื่ อตามมาตรา  ๗ วรรคสามวรรคสี่และวรรคห้าหรือให้
 ด าเนินการทั้งสองกรณี  ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นและให้
ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิน
การให้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลา



ด าเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น
จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้องตามวรรคสอง จะก าหนดให้เกินสิบคนมิได้ในกรณี
ที่กระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าวให้กระท าได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 

ประธานสภาฯ  การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
 รวมกันจ านวนไม่น้อยกว่าสามพันคนหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบของจ านวน
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 นั้นภายหลังจากที่สภาท้องถิ่นนั้นสิ้นอายุหรือถูกยุบครั้งหลังสุดแล้วแต่
 จ านวนใดจะน้อยกว่า 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
 ผมขอมติที่ประชุมร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
 ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 พ.ศ. ....... ครับ  

ที่ประชุมสภำฯ   เห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ      ไม่มี 
  งดออกเสียง      ๒ เสียง 
  สมำชิกสภำฯ อยู่ในที่ประชุม  ๑๘ คน 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านปลัดครับ 
ปลัด    ขออนุญาตอธิบาย พรบ.เสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่นเป็นระเบียบที่เราถึงท าขึ้น
    หรือประกาศทางสภาฯ อาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆ ระเบียบจัดท าขึ้นมี พรบ.
    เสนอชื่อของประชาชนในเรื่อง ขอเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น เข้าชื่อเสนอ
    ข้อบัญญัติท้องถิ่นก็เหมือนโดยปกติแล้วขออนุญาตน าเรียนแบบนี้ โดยปกติ
    การเสนอชื่อข้อบัญญัติต่างๆ ถ้าเกี่ยวด้วยงบประมาณก็จะเป็นนายกฯ เป็นผู้
    ลงชื่อ หรือว่าไม่เกี่ยวด้วย เรื่องการเงินสมาชิกก็มีสิทธิเข้าชื่อ เพ่ือเสนอรับ
    ข้อบัญญัติ นี้มี พรบ. เข้าชื่อออกมา ทางกรมเองก็ให้ท้องถิ่นท าประกาศ ใน
    เรื่องรองรับของการเสนอชื่อเราจะเห็นในร่างข้อบัญญัติ ถ้าไม่มี ระเบียบ
    อะไรขึ้นมาเวลาประธานเสนอ ชื่อตัวร่างเองไม่มีใครตรวจสอบให้ ท่านจะ
    เห็นว่าไหน ประกาศตัวนี้ อาจจะก าหนดว่าในกรณีที่มีประชาชนจะเสนอชื่อ
    ร่าง เขาจะให้ปลัดเป็นคนท า พรบ.เกี่ยว ด้วยกับประชาชนในเรื่องหลัก 
    เกณฑ์ชื่อท่านประธานสภาฯได้น าเรียนไปแล้วคนที่มาเสนอชื่อไม่เกิน 
    สิบคนแต่ว่ารายชื่อต้องเป็นหนึ่งในยี่สิบของผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งจะมีสิทธิ์ 
 



    เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ อันนี้คือหลักการคร่าวๆ ปลัด ก็ได้อ่านมาคร่าวๆ
    เหมือนกัน จริงๆ  ห ลัก ก า ร ค ร่า ว ๆ เป็น แ บ บ นี ้  พ อ มี  พ รบ . ใน ก า ร  
    เสนอชื่อท้องถิ่น ต้อ งท า ระเบียบรองรับเพราะว่ากรณี ที่ไม่ท าระเบียบ
    หลักเกณฑ์ใน การเสนอชื่อ ในการจัดท าร่าง สมมุติชาวบ้านเราขออนุญาต
    เสนอข้อบัญญัติในเรื่องสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่องสิ่งปฏิกูลก็
    ก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าจัดสิ่งปฏิกูลเรื่องนี้ถ้าเป็นส่วนหรือประชาชน
    มองว่า ต าบลหนองระเวียงน่าจะท าก็บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องอะไรดี ที่เรายังไม่
    มีก็สามารถเสนอข้อบัญญัติ จริงๆที่ผ่านมาก็ จะเป็นเรื่องอ านาจหน้าที่ก็จะ
    เป็นแต่ละกรมท า หน้าที่เสนอนายกเสนอต่อสภา ในเรื่อง ก็บัญญัติ ว่าด้วย
    ในเรื่อง การควบคุมจ าหน่ายอาหารการควบคุมตลาด ก็จะเป็น ในส่วนของ
    ผู้บริหารผู้เสนอ ที่ท าขึ้นมาอยากให้ประชาชนมีส่วนเข้าชื่อเสนอ ที่น า 
    กลับมาใช้ในท้องถิ่นเองก็ คือสามารถเข้าชื่อเสนอ ให้สภาตามความ
    เห็ น ชอบ และใช้ ได้ ห ลั งจ ากที่ ป ระช าชน น า เรื่ อ งเสน อต่ อท่ าน 
    ประธานสภาฯและท า ร่า งข้อบัญ ญัติ  ร ะ เบียบ ต ร งนี ้ร ะบุ เป็น ปลัด 
    จะต้องท าร่างให้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ข้ออ่ืนๆท าร่างเพ่ือเสนอให้สภาฯเพ่ือ
    พิจารณา เป ็น เ รื ่อ ง เ ก ณ ฑ์ที ่ จ ั ด ท า ร ะ เ บีย บ ก็ เ ห มือ น ก ฎ ห ม า ย  
     พรบ .สาธา รณสุขครอบคลุมทั้งประเทศข้อบัญญัติท้องถิ่นก็คือกฎหมาย
    บังคับใช้ในเขตท้องถิ่นนั้นๆในกรณีที่ท่านประธานสภาฯเสนอในเรื่องของ
    เทศบาลก็จะเป็นเทศบัญญัติก็ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม เมื่อกี้เลขานุการ
    สภาให้ปลัดชี้แจง ก็ไม่ชี้แจง ให้เลขานุการสภาฯไปอ่านระเบียบ จริงๆก็
    ระเบียบในเรื่องของการยกมือก็น าเรียนว่าประธานสภาฯ น าเรียนท่านไป
    แล้วสองครั้ง เลขาต้องบอกให้ประธานสภาฯ ถามสมาชิกสองครั้งสมาชิก
    ท่านใดเห็นชอบในร่างระเบียบโปรดยกมือและต้องถามว่าสมาชิกท่าน
    ใดไม่ เห็นชอบถ้าจะบอกไม่ เห็น เห็นชอบอย่าคิดเองนะคะ เราจะไปคิด
    เองไม่ได้และไม่เห็นชอบไม่มีอันนี้คิดเองเพราะไม่ได้ถามจริงๆหลักเกณฑ์
    ต่างๆแล้วบางทีเราส่งประกาศและคิดว่าสมาชิกคงไม่เข้าใจในส่วนที่มาท าไม
    เราต้อง ท าระเบียบอันนี้ต้องไปหน้าที่อีกที่จะต้องให้ เลขาชี้แจงว่า
    ตรงนี้ เข้าสภาพิจารณาความเห็นเป็นอย่างไร เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะครบ
    ปีแต่สมาชิกทุกท่านยังไม่ทราบเรื่องนี้ ท าไมต้องมาเพ่ิมเติมอยู่เฉยๆไม่ต้อง
    ท าระเบียบได้ไหมจริงๆพอมีกฎหมาย หรือ พรบ.ในการเสนอชื่อก็จะมีให้
    เห็นท ากฎหมายลูกรองรับเหมือนการออกกฎหมายลูกแต่เรื่องนี้เรียกว่าด้วย
    ระเบียบ การเสนอชื่อ ซึ่งหลักเกณฑ์ ตัวร่างนี้ก็คงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ท าเอง ทาง
    กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ที่ท ามาคือสอดคล้องกับ พรบ. ใน
    ส่วนที่ต้องบังคับใช้ที่ต้องระบุเป็นปลัดพอไม่ระบุ ก็เป็นปัญหาที่ชาวบ้านจะ



    เสนอร่างถ้าไม่ระบุหรือ ใหม่ อธิบายเพ่ือที่จะให้ประชาชนที่ จะมายื่นเรื่องมี
    การด าเนินการเรื่องนี้ให้เขาโดยที่ไม่ต้องรอว่าจะไปเขียนร่างมาได้ยังไง 
    ประชาชนไปเขียนหน้าข ้อ บ ัญ ญ ัต ิ เ อ ง ก็ย า ก พ อ ส ม ค ว ร อัน นี ้ ข อ 
    อนุญาตน า เรียน เ พิ่ม เติม ในส่วนระเบียบที่ เ รา เสนอสภาวันนี้ทาง
    กรมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยัง ขัดแย้งกันว่าเป็นหน้าที่ใครต้องเสนอทาง
    กรม ยังเกี่ยงว่านายกมีหน้าที่เสนอขอญัตติไม่ต่อสภาหรือประธานสภาเป็น
    คนเสนอญัตติ และยังมีเรื่องของระเบียบที่ต้องถ่ายเอกสารให้สมาชิก
    สภาฯ ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมในเรื่องของระเบียบการประชุมสภาใน
    การเลือกตั้งประธานสภาฯ ในเรื่องของการลาออกมีหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม
    ขึ้นมามากกว่าแต่เดิมอยากให้สมาชิกสภาฯ ไปศึกษาเวลามาประชุมในการ
    ด าเนินการขออนุญาตน าเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ  
ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณท่านปลัด  
ระเบียบวำระท่ี  ๕  เรื่อง เพื่อทรำบ  
    ๕.๑ รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    หนองระเวียง ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก อบต. ครับ 
นายก อบต.   เรียนท่านประธานในเรื่องระเบียบวาระที่ ๕ ผมขอน าเรียนให้ทราบดังนี้เมื่อ
    วันที่ ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ที่ผ่ านมา  ในการ เลือกประธานใน
    ส่วนของคณะกรรมการที่ ไ ด้ม า  มีทั ้ งหมด  ๑๑  คนด้ว ยกัน และ
    การ เลือกประธานคณะกรรมการ ติดตามผล เดินนางกุศลิน เป็นประธาน
    กรรมการและนายวสวัสดิ์หัวหน้าส านักปลัด เป็นเลขานุการ ได้ประธาน
    คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขอเชิญให้นาง กุศลิน รายงานการ
    ติดตามผล ครับ 
นางกุศลิน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 แก้ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3 ) 
    พ .ศ .2 5 61  ห มวด  6  ข้อ  2 9  ได้ก าหน ด ให้มีก า ร ด า เนิน ก า ร
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
    คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตาม
    และประ เมินผลแผนพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ ง
    คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
    ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พัฒ น า  ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
    แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ ง ได้จากการติด ตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
    เสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ



    ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
    เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
    และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
    ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ส่วนที่ 1 บทน า 1. ความส าคัญของการ
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. วัตถุประสงค์ของการติดตาม
    และประเมินผล 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  

ส่วนที่ 2 
 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง  

เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  

1. ผลกำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 
1.1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ถึงท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง 
ตำรำงท่ี 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร (แบบ ผ.02) 

ยุทธศาสตร์ ปี2561 ป2ี562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 29,418,000 42 34,522,000 97 73,188,000 60 45,725,000 24 29,730,000 265 212,583,000 
ด้านเศรษฐกิจ 8 180,000 7 150,000 7 150,000 7 150,000 7 150,000 36 780,000 
ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

37 26,066,000 41 27,736,000 44 29,326,000 39 30,026,000 38 30,826,000 199 143,980,000 

ด้านการเมืองการบริหาร 17 2,390,000 15 2,340,000 18 6,570,000 14 4,900,000 12 2,000,000 76 18,200,000 

ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 2,235,000 9 2,295,000 13 2,505,000 12 2,515,000 10 815,000 51 10,365,000 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 1 1,000,000 2 1,900,000 5 3,780,000 7 18,400,000 5 3,630,000 20 28,710,000 

 

จากตาราง พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สังเกตได้จาก จ านวนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ถึงท่ีแก้ไข เพิ่มเติม และที่เปลี่ยนแปลง รวมกันมีมากท่ีสุดถึง 212,583,000 บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 
3  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  14,398,000 บาท ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
มีงบประมาณน้อยที่สุด คือ  780,000 บาท 

 

 

 



 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำท้องถิ่น ประจ ำปี 2565 
ตำรำงท่ี 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร (แบบ ผ. 02) 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ด าเนินการ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

1) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1 5.88 12 70.59 
 

4 
 

23.53 17 100 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 66.67 0 0 1 33.33 3 100 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต 
24 77.42 0 0.00 7 22.58 31 100 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

9 81.82 0 0.00 2 18.18 11 100 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 
รวมทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ 40 60.61 12 18.18 14 21.21 66 100 



 
ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม2564-กันยายน 2565) 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้ง

ไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิกา
รแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

1 ก่อสร้าง ถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านหนองโสน 
หมู่ที่ 11 จากบ้านนาย
ผล  เลี่ยมรตัน์ ถึงบ่อนาย
ทิม กล่าวพิมาย 

56,000 
(งบ อบต.) 

  
√ 

   กองช่าง ส.18/65  
ลว.2 ก.ย.- 
1 พ.ย.65   
(56,000) 

2 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที ่
13 สายโนนเพ็ชรไปบ้าน
โจด หมูท่ี่ 15 

868,000 
(งบ อบต.) 

  
√ 

   กองช่าง ส. 13/65 ลว.24 ส.ค. 
-22 พ.ย.
65(687,000) 
 

3 ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที ่
8 ไปบ้านหนองบัวค า หมู่
ที่ 5  

1,531,000 
(งบ อบต.) 

  
√ 

   กองช่าง ส.11/65 
 ลว.19 ส.ค.-17 

ธ.ค.65(1,188,000) 

4 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ดอนประดู่ หมูท่ี่ 13 ไป
บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 5 

492,000 
(งบ อบต.) 

  
√ 

   กองช่าง ส.15/65 ลว.30 ส.ค.-
28 พ.ย.
65(491,000) 

5 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนสะเดา หมู่ที่ 10 
จากศาลตาปู่ไปสระน้ า
สันออ้ยช้าง 

370,000 
(งบ อบต.) 

    
√ 

 กองช่าง  

6 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 
จากวัดชัยสวรรค์ไปถึงสัน
อ่างล าฉมวก 

420,000 
(งบ อบต.) 

  
√ 

   กองช่าง ส.17/65 ลว.2 ก.ย.-1 
ธ.ค.65(419,000) 

7 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
เพชร หมูท่ี่ 12 สายบ้าน
นางเจียม รวมพิมาย ถึง
บ้านนายจ ารัส เพชร
จ ารัส 

91,000 
(งบ อบต.) 

 
 
√ 

 
 

   
91,000 

 

กองช่าง  

8 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
มาบประดู่ หมู่ที่ 7 จากสี่
แยกซอย 6 ไปบ้านโนน
หญ้านาง หมู่ที่ 8 

1,633,000 
(งบ อบต.)  

  √   กองช่าง ส.12/65 ลว.23ส.ค.-
21 ธ.ค.
65(1,230,000) 

 
 
 
 



1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้ง

ไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

9 ก่อสร้าง ถนน คสล.
บ้านหนองกุฏีงาม หมู่ที่ 
17 จากบ้านนางเปรียว 
ทะรนิรมัย์ ไปนานาย
สมร คูณค้ า 

492,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง กันเงินกรณีไมก่่อ
หนี้ผูกพนัธ ์
โดยสภาฯ เมื่อ 
26 ก.ย.65  
 

10 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองขาม หมูท่ี่ 2 สาม
แยกไปบ้านดอนหวาย  
หมู่ที่ 3 
ไปนาพ่อล้อม อาศัยไร ่

507,000 
(งบ อบต.) 

 √    กองช่าง ส.10/65 ลว.19
ส.ค.-17 พ.ย.65 
(398,000) 

11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองใหญ่ หมูท่ี่ 1  
จากแยกนาป่าตาล ไป
ถนนหลกัสิบบ้านงิ้ว หมู่
ที่ 4 

955,000 
(งบ อบต.) 

 √    กองช่าง ส.20/65 ลว.23 
ก.ย.-22 ธ.ค..65 
(705,000) 

12 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หัวถนน หมู่ที ่14 สาย
บ้านนายเวช ผลพิมาย
ถึงแยกศาลตาปู่ 

561,000 
(งบ อบต.) 

 √    กองช่าง ส.21/65 ลว.23 
ก.ย.-22 ธ.ค..65 
(399,000) 

13 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านดอน
หวาย หมู่ที่ 3 จากจาก
ซุ้มประตูวัดดอนหวาย
ด้านทิศตะวันออกไปคุ้ม
ส าโรง 
 

372,000 
(งบ อบต.) 

  √   กองช่าง กันเงินกรณีไมก่่อ
หนี้ผูกพนัธ ์
โดยสภาฯ เมื่อ 
26 ก.ย.65  
 

14 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านทรัพย์
โพธิ์งาม หมูท่ี่ 20 จาก
บ้านนางสงกา ผ่องพูน 
ไปวัดบ้านทรัพย์โพธิ์งาม 

196,000 
(งบ อบต.) 

 √    กองช่าง ส.23/65 ลว.23 
ก.ย.-22 พ.ย.65 
(196,000) 

15 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านหนอง
ใหญ่ หมู่ที่ 1 จากบ้าน
นางจวน เนื้อนา ถึงบ้าน
นายทัศนัย เนื้อนา  

97,000 
(งบ อบต.) 

 √    กองช่าง ส.19/65 ลว.19 
ก.ย.-18 พ.ย.65 
(97,000) 

16 โครงการก่อสร้าง
ทางออกก าลังกาย คสล.
บ้านหนองขาม หมูท่ี่  2 
บริเวณสระน้ าหนอง
ขาม 

310,000 
(งบ อบต.)  

  √   กองช่าง กันเงินกรณีไมก่่อ
หนี้ผูกพนัธ ์
โดยสภาฯ เมื่อ 
26 ก.ย.65  

 
 

1.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

 

17 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน
หนองโสน หมูท่ี่ 11 

646,000 
(งบ อบต.) 

 √    กองช่าง ส.22/65 ลว.23 
ก.ย.-22 ธ.ค.65 
(510,000) 



 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

1 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ
 

20,000 
(งบ อบต.) 

√    9,000 กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

2 โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

13,000 
(งบ อบต.) 

√    8,000 กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

3 โครงการอบรม 
การท าน้ าอ้อยก้อน 

20,000 
(งบ อบต.) 

   √  กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
  ด าเนนิการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

1 โครงการจัดกิจกรรม
มอบใบประกาศนียบัตร
เด็กปฐมวัย 

10,000 
(งบ อบต.) 

√    6,865 กอง
การศกึษาฯ 

 

2 โครงการทัศนศกึษา
แหล่งเรียนรู้นอกชุมชน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

30,000 
(งบ อบต.) 

   √  กอง
การศกึษาฯ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
โควิด-19 

3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวนัเดก็ 

50,000 
(งบ อบต.) 

   √  กอง
การศกึษาฯ 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
โควิด-19 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองระเวียง 
หมู่ที่ 6 

425,150 
(งบ อบต.) 

√    399,160 กอง
การศกึษาฯ 

 

 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต(ต่อ) 
3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้ง

ไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/
ไม่ด าเนิน 
การ 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศกึษาศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็องค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองระเวียง หมูท่ี่ 2 

425,150 
(งบ อบต.) 

√    400,290 กอง
การศกึษาฯ 

 

6 วัสดุงานบ้านงานครวั 1,721,000 √    1,693,872.86 กอง  



จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) 

(งบ อบต.) การศกึษาฯ 

7 อุดหนนุโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองระเวียง 

3,875,700 
(งบ อบต.) 

√    3,219,300 
 

กอง
การศกึษาฯ 

 

 
3.2 แผนงำนสำธำรณสุข 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

1 โครงการควบคุม
ป้องกันและระงับ
โรคติดตอ่ 

50,000 
(งบ อบต.) 

√    837.80 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

2 โครงการผ่าตัด 
ต้อกระจก 

30,000 
(งบ อบต.) 

   √  กอง
สาธารณสุขฯ 

 

3 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนขับ้า 
 

120,000 
(งบ อบต.) 

√    106,090 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

4 เงินอดุหนุนองคก์ร
ประชาชน 
 

400,000 
(งบ อบต. 

√    400,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 
3.3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิการแลว้
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

1 โครงการกีฬาท้องถิน่
สัมพันธ์   

50,000 
(งบ อบต.) 

√    49,560 กอง
การศกึษาฯ 

 

2 โครงการแข่งขนักฬีา
เยาวชนและ
ประชาชนต้านยา 
เสพติด 

200,000 
(งบ อบต.) 

   √  กอง
การศกึษาฯ 

 

3 โครงการส่งนักกีฬา
เข้ารว่มแข่งขนักฬีา
ในงานเทศกาลต่าง ๆ 

30,000 
(งบ อบต.) 

   √  กอง
การศกึษาฯ 

 

4 โครงการจัดซือ้วัสดุ
กีฬา 

100,000 
(งบ อบต. 

√    99,937 กอง
การศกึษาฯ 

 

5 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
เยาวชนต าบลหนอง 
ระเวียง 

20,000 
(งบ อบต. 

√    19,360 กอง
การศกึษาฯ 

 

6 โครงการเงนิอดุหนุน 
ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอพิมาย 

150,000 
(งบ อบต. 

   √ 
 

 กอง
การศกึษาฯ 

 

 
 
 
 
 
 



3.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพตดิ 

20,000 
(งบ อบต.) 

√    17,363 ส านักปลัด  

2 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดท า
แผนชมุชน  กจิกรรม
ประชุมประชาคม 

40,000 
(งบ อบต.) 

   √  ส านักปลัด  

3 โครงการสร้างงานสร้าง
อาชีพ 

30,000 
(งบ อบต.) 

√    13,520 กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 

4 โครงการสามวัยใส่ใจ
สุขภาพสานสมัพันธ์
ครอบครัว 

30,000 
(งบ อบต. 

√    9,600 กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 

5 โครงการอบรม
ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของผู้พกิาร
และผู้สูงอายุ 

30,000 
(งบ อบต. 

√    9,600 กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 

6 โครงการอบรม
ส่งเสริมพฒันาบทบาท
สตร ี

30,000 
(งบ อบต. 

√    15,030 กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 

 
3.5 แผนงำนงบกลำง 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้ง

ไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

1 เงินสมทบทนุกองทุน
ประกนัสังคม 

124,000 
(งบ อบต.) 

√    82,413 ส านักปลัด  

2 เงินสมทบกองทนุเงนิ
ทดแทน 

5,340 
(งบ อบต.) 

√    5,340 
 

ส านักปลัด  

3 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 15,500,000 
(งบ อบต.) 

√    14,590,900 
 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 

4 เบ้ียยังชีพความพิการ 3,200,000 
(งบ อบต. 

√    2,936,200 
 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 

5 เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

12,000 
(งบ อบต. 

√    6,000 
 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 

6 เงินส ารองจ่าย 507,456 
(งบ อบต. 

√    193,812 
 

ส านักปลัด  

7 สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) 

677,954 
(งบ อบต. 

√    660,464 ส านักปลัด  

8 สมทบกองทุน
หลักประกันสขุภาพ
องค์การบริหารสว่น
ต าบลต าบล 
หนองระเวียง 

240,000 
(งบ อบต. 

√    230,805 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 



4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
4.2 แผนงำนบริหำรทั่วไป 
 

 
4.4 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

1 โครงการป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย  

150,000 
(งบ อบต.) 

   √ 
 

 ส านักปลัด  

2 โครงการฝกึซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   

50,000 
(งบ อบต.) 

√    23,963 ส านักปลัด  

3 โครงการฝกึอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจ าปี 2565 

200,000 
(งบ อบต.) 

   √  ส านักปลัด  

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

50,000 
(งบ อบต.) 

√    41,100 ส านักปลัด  

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
แผนงำนบริหำรทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

1 จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า 9,500 
(งบ อบต.) 

√    9,500 ส านักปลัด  

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตั้งไว้(บาท) 

ผลการด าเนนิงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

1 โครงการฝกึอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
ระเวียง อ าเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสมีา 

250,000 
(งบ อบต.) 

√    131,695.88 ส านักปลัด  

2 โครงการฝกึอบรม
สัมมนาและศกึษาดูงาน 
ฯลฯ 

600,000 
(งบ อบต.) 

√    459,800 ส านักปลัด  

3 โครงการอดุหนุนศนูย์
ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่(ส่วนกลาง) 
อ าเภอ 
พิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 

10,000 
(งบ อบต.) 

√    10,000 
 

ส านักปลัด  



ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
แผนงำนบริหำรทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

1 จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 

10,000 
(งบ อบต.) 

√    9,000 ส านักปลัด  

 
ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรอืกำรแพทย์ 
แผนงำนสำธำรณสุข 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

1 จัดซื้อเครื่องวัดความ
ดันโลหิตอัตโนมัตทิี่
ต้นแขน 

6,000 
(งบ อบต.) 

√    5,000 
(งบ อบต.) 

กอง
สาธารณสขุ
ฯ 

 

2 จัดซื้อเครื่องวัด
อุณหภูมทิางหน้าผาก 

6,000 
(งบ อบต.) 

√    3,600 
(งบ อบต.) 

กอง
สาธารณสขุ
ฯ 

 

 
 
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงำนกำรเกษตร 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

1 โครงการปลูกต้นไม้
และหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรต ิ

20,000 
(งบ อบต.) 

√    7,200 กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

 

2 
 

โครงการวนัต้นไม้
ประจ าปีของชาต ิ

6,000 
(งบ อบต.) 

√     กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

3 โครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
 

20,000 
(งบ อบต.) 

√    9,000 กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตัง้ไว้(บาท) 
ผลการด าเนนิงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนนิการ 

1 โครงการรณรงค ์
คัดแยกขยะ 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

√    7,300 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 

 
นางกุศลิน   รายงานผลการด าเนิน การท างานรายงานตามแผนประจ าปี ๒๕๖๕  ทั้ งห ม ด ทุ ก 
    ๖๖ โครงการด าเนินการเสร็จแล้วแล้วคิดเป็น ๕๙.๐๙ เปอร์เซ็นต์ อยู่
    ระหว่างด าเนินการ ๑๒ โครงการ  ๑๘.๙๘ เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ด าเนินการ ๑๕ 
    โครงการคิดเป็น ๒๒.๗๓ เปอร์เซ็นต์ ส่วนรายละเอียดและยุทธศาสตร์ก็จะ
    อยู่ส่วนที่สาม ส่วนโครงการก็จะบอกอยู่ระหว่างด าเนินการตามยุทธศาสตร์
    ทัง้ ๕ ด้านค่ะ 
ประธานสภาฯ                      ครับขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการติดตามผลแผนครับ  
ระเบียบวำระท่ี  ๖   เรื่อง ที่เสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ เนื่องจากไม่มีสมาชิก อบต. เรื่องที่เสนอใหม ่ผมขอผ่านไปวาระที่ ๗ 
ระเบียบวำระท่ี  ๗   เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านประภากรครับ 
นายประภากร    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
    นายประภากร  อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕  บ้านโจดได้ท าหนังสือขอ
    ความอนุเคราะห์ จากอุปสรรคต่อเมื่อสองเดือนที่แล้วครับเรื่องน้ าประปาไม่
    สะดวกของหมู่บ้านโจทย์คือฝั่งทิศเหนือของทางหมู่บ้าน น้ าประปาประมาณ
    ๕0 ปี เราวางท่อกลางเป็นท่อเหล็กท่อ ๑๒ มิลลิเมตรขนาดเล็ก ช่วงหลังๆ
    มีชาวบ้านมาสร้างเป็นจ านวนมาก น้ าประปาไหลไม่สะดวกและเวลาเปิดใช้
    งานพร้อมกันน้ าไหลไม่ทันและได้ประชุมหมู่บ้านมีมติที่ประชุม ขอความ
    อนุเคราะห์จากทางอบต.ช่วยตัดถนนคอนกรีต เพ่ือจะวางท่อลอดไปทางทิศ
    ใต้เพ่ือที่จะวางท่อใหญ่ขึ้นเพ่ือที่จะวางท่อจึงอยากเรียนถามว่า ด า เนิ น ก า ร 
    ได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก อบต. ครับ 
นายก อบต.    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ก็คือเรื่องการขอตัด ถนน
    คอนกรีตได้มีการออกไปดูแล้วก็คุยกันแล้วครับเบื้องต้นหนังสือที่มา คือ
    หนังสือขอความอนุเคราะห์ตัดเบื้องต้นคือ เราไม่มีเครื่องมือตัด แล้วได้ไป 
    เลี้ยวที่นี่สิ่งที่ท่านสมาชิกอยากจะถามคือถ้าหมู่บ้านด าเนินการเอง อยากจะ
    ตัด อยากจะขอความช่วยเหลือได้ประมาณ หรืออนุญาต ได้ใช่ไหมครับก็คือ



    การท าตรงนี้ เป็นถนนคลองอุบาทว์ๆ ก็คือจริงๆนายกอบต.เป็นผู้ดูแล แต่ว่า 
    การจะตัดท าอะไรอย่างนี้ก็คือมองว่าต้องแล้วท าให้เป็นเหมือนเดิม การจะ
    น าเรื่องเพ่ือขอสภาฯ คือทางหมูบ่้านจะมีทีมงานที่จะท าอยู่แล้วคือ 
    สมาชิกต้องการจะถามว่าอนุญาตให้ตัดได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านประภากรครับ 

นายประภากร    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
    นายประภากร  อยู่ เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่  ๑๕  ก็คือทางอบต.ไม่มี
    งบประมาณหรือว่าติดขัดเรื่องกฎระเบียบทางหมู่บ้านเราขออนุญาตให้ตัด 
    คือให้ทาง อบต.อนุญาตทางหมู่บ้านเรามีงบประมาณของน้ าประปา จะ
    ท าเงินส่วนตรงนี้ นั้นมา และขุดเจาะและวางท่อและทางหมู่บ้ านยาก ให้
    กองช่าง ออกไปช่วยก ากับดูแลด้วยครับ เรากลัวจะเกิดอุบัติเหตุ เพราะว่า 
    การสัญจรไปมา และเราจะตัดอย่างไรเพ่ือที่จะให้ปลอดภัยผู้ที่สัญจรไปมา
    ทางหมู่บ้านเราท ากันเองยังไม่ได้รับการอนุญาตกับท่านนายกก็กลัวว่าจะ
    เป็นปัญหา ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก อบต. ครับ 
นายก อบต.    กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ในเรื่องการแก้ไขปัญหา
    ของพ่ีน้อง ประชาชน ต้องอนุญาตให้ท าการขุดเจาะคอนกรีต ในการ
    ด าเนินการต้องดู ต้องดูเส้นทางผ่านตรงไหนหลีกเลี่ยงเส้นทางไหนบ้าง หลัง
    การด าเนินการ ใช้เวลาเท่าไหร่และให้กลับมาเป็นในรูปแบบลักษณะเดิม 
    ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณท่านนายก อบต.ครับ เชิญท่านประดิษฐ์ครับ 
นายประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมทุก
    ท่าน ผมนายประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ ก็มีเรื่องแจ้งครับ

    ถนนจากบ้านหนองบัวค าไปบ้านดอนประดู่ช ารุดครับเกิดจากน้ าเซาะถนน
    ขาดไปหนึ่ง เลนผมได้แจ้งมาแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการผมก็ขอฝาก
    ผู้รับผิดชอบดูแลและจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนซ่อมถนนให้ด้วยครับตอนนี้
    รถบรรทุกวิ่งเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิต กลัวว่าจะเดือดร้อนครับ 
    ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านชูชาติครับ 
นายชูชาติ   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วม
    ทุกท่าน ผมนายชูชาติ เทือกพุทรา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙  ผมมีเร่ืองที่ จะ

    สอบถามไปยังท่านประธานสภา คือเรื่องไฟแสงสว่างที่ให้ประเมินความ
    เสียหายแต่ละจุดและได้ท าการแจ้งซ่อมไป นานแล้วแต่นายช่างไม่ได้ดู ซ่อม
    จุดไหนยังไงบ้างมีจุดเสีย ผมจึงอยากสอบถามไปยังท่านประธานสภา ไปยัง



    ช่างที่จะ ซ่อมบริเวณไฟแสงสว่างและเรื่องรางระบายน้ าเกือบเสร็จเรียบร้อย
    แต่ยังเหลือ ที่หน้าบ้านนายศุภชัย ที่พิมาย เป็นตัวซีเป็นร่องน้ าอยู่ไม่ทราบ
    ว่าจะวางเป็นแนวเดียวกันหรือเปล่าครับ จึงสอบถามไปยังหัวหน้าส านัก
    ปลัดก็ขอให้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านวสวัตติ์ครับ 

นายวสวัตติ์   เรื่องรางระบายน้ าหมู่เก้าฝาล่าง นะครับถึงเวลาได้อายุจะยกไปลงให้หมด
    ครับฝารางเราหล่อคอนกรีตหนาสิบเซนติเมตรถ้าเรายกไปวางคอนกรีต 
    ไม่ได้อายุมันจะแตกก่อนครับฝารางจะลงพร้อมกันหมดเพราะเสร็จหมดแล้วครับ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก อบต. ครับ 
นายก อบต.    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมได้เชิญหัวหน้าส านัก

    ปลัดรักษาการแทนผ.กองช่างและได้รับไปลงพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ น้ าระบายไม่ได้
    เพราะระบาย ไปก็กัดเซาะมันเป็นปัญหาคลองน้ าไหลหลากในเรื่อง
    ของงบประมาณซ่อมแซมของหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๘ ที่ไปนิคมหรือมาทาง
    มาบประดู่ไปหมู่ ๘ ได้ด าเนินการให้ผู้รับเหมานั้นได้ มีการด าเนินการแล้ว
    และด าเนินการของหมู่ที ่๑๓ อาจไม่ทันระยะเวลา ที่ชาวบ้านต้องการ เรื่อง
    การจัดซื้อจัดจ้างจ านวน ๑๑๘,000บาท จะเป็นเรื่องของขั้นตอนเวลา 
    ชาวบ้านจึงด าเนินการก่อน ตอนนี้ผมได้ประสานไปยังสมาคมเพ่ือที่จะให้รถ 
    ด าเนินการ ได้เร็วขึ้นแต่ยังไม่ทัน ความต้องการของชาวบ้าน ในเรื่องของหมู่ 
    ๙ ในเรื่องไฟแสงสว่าง ได้ส ารวจมาแล้วช่างอาจจะด าเนินการแล้วอาจจะยัง
    ไม่ด าเนินการยังไม่ถึงหมู่ที่ ๙ ท าให้แสงสว่างที่ใช้ได้และเสียเพ่ิมเติมขึ้นมา 
    หรืออยากให้แก้ไขซ่อมไฟฟ้า ที่เสียเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญท่านเชิญท่านวสวัตติ์
    ครับ 
นายวสวัตติ์ ไฟฟ้านะครับตรงไหนเสียเพ่ิมเติมลงไปแจ้งที่ช่างเลยครับ ครั้งที่แล้วส ารวจ

ไปแล้ว ประมาณ ๑๗๐ ประมาณการไว้แล้วให้ไปแจ้งไว้ตอนนี้ช่างก าลัง
ด าเนินการอยู่ที่หมูท่ี่ ๓ ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ               เชิญท่านมนตรีครับ 

นายมนตรี เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
มนตรี เด่นดวง  สมาชิก อบต. หมู่ที่  ๑๗  ผมขอเรียนถาม ผ่านท่าน
ประธานสภา ผ่านไปยังท่านนายกมีอยู่สามเรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่อง ขอ
ลอก ขอขุดลอกคลองทางโค้งได้ด าเนินการ หรือยังครับเรื่องที่สองเรื่องที่ขอ
สนับสนุนแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นกระสอบที่จะให้แต่ละหมู่บ้านไปปิดหลุม ที่
ถนนช ารุดเรื่องที่สาม นักกีฬาได้รับการบาดเจ็บคนหมู่ที่ ๑๗ มีอยู่หนึ่งท่าน 
ได้ไปหาหมอและหยุดงานไปสามวันครับและได้ไปฉีดยาและจะด าเนินการได้
อย่างไรและมีการแข่งขันกีฬาเราจะมีการเก็บเงินกองทุนหรือไม่ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายก อบต. ครับ 



นายก อบต.    กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ในส่วนของการขุดลอก
    คลองต้องคุยกัน ขุดลอกในส่วนตรงไหน ถ้าเป็นหมู่ ๓ ต าบลธารละหลอดก็ 
    ต้องเป็นการรบัผิดชอบในพื้นที่ต าบลธารละหลอด แต่ยังไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เรา
    ส่วนเรื่องที่สองการสนับสนุนแอสฟัลต์คอนกรีตได้คุยกับส่วนของกองช่าง
    แล้วและได้พูดคุยกับท่านปลัดไว้แล้วจะส ารวจพื้นที ่ ที ่เสียอยู ่ เยอะ
    สามารถซ่อมได้ใช้แอสฟัลต์คอนกรีตแบบส าเร็จ ก็ดูตามพื้นที่ถนนหลุม
    ไม่ใหญ่จน เกิน ไปและได้ท า เรื่อง ไปยัง แต่ละหมู่บ้านจะซ่อมแซม
    ตรงไหนอย่างไรส่วนเรื่องที่สามนักกีฬาบาดเจ็บ ผมการแข่งขันกีฬาเสร็จ
    แล้วค่ารักษาพยาบาล จากระยะเวลาที่การแข่งขันเสร็จแล้วมีหลักฐานและ
    ระยะเวลาที่กี่วันมีสิทธิ์ใช้กองทุนนั้นได้สรุป ของหมู่ ๑๗ มีนักกีฬาบาดเจ็บ 
    ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและยังไม่มีข้อมูลเข้ามาใช่ไหมครับ ผมทราบว่ามี
    หลายหมู่บ้านแต่ยังไม่ได้ส่งเข้ามาส่วนเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณานัก
    กีฬาบาดเจ็บมีการบาดเจ็บและรักษาพยาบาลวัน ไหน ค่ารักษาเป็น
    จ านวนเท่าไร ก็จะส่งให้ เข้ามาและได้ประชุมคณะกรรมการ ปรึกษาหารือ
    จะใช้ค่ารักษาพยาบาล เท่าไหร่ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ               ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านมนตรีครับ 

นายมนตรี เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
มนตรี เด่นดวง  สมาชิก อบต. หมู่ที่  ๑๗  ครับผมขออนุญาต สอบถาม
เพ่ิมเติมคือไปพบแพทย์ แต่ไม่มีเอกสารรับรองแพทย์ ในการรักษาพยาบาล
แต่นักกีฬาได้รับบาดเจ็บ ไม่สามารถไปท างานได้สามวันครับ และได้ไปฉีดยา 
หมดค่ารักษาพยาบาลไปเป็นจ านวนเงินห้าร้อยบาทครับ แต่ไม่มีใบเสร็จเพ่ือ
รักษาพยาบาล ผมขอปรึกษาว่าถ้ากรณีอย่างนี้เราจะมีการช่วยเหลือหรือไม่
อย่างไรคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายก อบต. ครับ 

นายก อบต.  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในเรื่อง หลักฐานใบเสร็จ
ท่านได้ไปรักษาพยาบาล ที่ไหนขอถ่ายรูปใบเสร็จ มารับโรง จดทะเบียนการ
รักษาในรพสต.น่าจะมีเป็นหลักฐาน อาจจะไม่มีใบเสร็จแต่มีหลักฐานที่ได้รับ
การรักษาจริง ได้ครับที่รพสต. หรือโรงพยาบาล และส่งให้คณะกรรมการ 
พิจารณาเห็นด้วยครับ 

ประธานสภาฯ               ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านส าเริงครับ 

นายส าเริง เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
ส าเริง มิ่งพิมาย  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒๐ เรื่องสวัสดิการนักกีฬานักกีฬาบ้าน
ทรัพย์โพธิ์งาม ประชาชนสองคนได้ไปหาหมอและมีใบรับรองแพทย์การ
พิจารณาจากคณะกรรมการ จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรครับ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ               ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านสวัสดิ์ครับ 



นางสวัสดิ์   เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง
    สวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖ มีนักกีฬาบาดเจ็บหนึ่งคน ไปพบ
    แพทย์ในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  และได้ยื่นใบรับรองแพทย์
    มาแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านปลัดครับ 
ปลัด    เมื่อก่อนประชุมเลิกสวัสดิการนักกีฬาปลัดไม่ได้เข้าร่วมประชุม เลยก็เลยไม่
    ทราบว่ามีมติที่ประชุมมีมติยังไงขออนุญาต ในเรื่องของเงินกองทุนสวัสดิการ
    นักกีฬา ปลัดเป็นเลขานุการมีระเบียบเรื่องการใช้จ่ายเงินว่าในกรณี
    ที่นักกีฬาบาดเจ็บก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเราจ่ายได้เท่าไรหรือกรณีที่ไม่ได้
    เข้ารักษาพยาบาลที่ผ่านมาแล้วได้ใช้มติที่ประชุมก็อยากจะน าเรียนว่าใน
    ส่วนที่ผ่านมาอย่างน้อยถ้ากรณีที่บาดเจ็บในสนาม น าหลักฐานมาแจ้งเราก็
    จะทราบเลยว่ามีหลักฐานการไปหาหมอ เราจะทราบ ได้ว่าแล้วการบาดเจ็บ
    การแข่งขันกีฬาที ่ผ่านมาไม่มีการแจ้งเลย ไม่ได้แจ้งที ่กองอ านวยการ 
    หลังจากที่ไปหาหมอ ก็จะส่งใบเสร็จมา ก็จะผ่านในส่วนของกองการศึกษา 
    จริงๆผ่านไปแล้ว นายกอาจจะลืมแจ้งมาแล้วขาดเอกสารแจ้งมาแล้วห้าราย 
    ท ารายงานไปแล้วหาไรกรณีหมู่ที่ ๑๗ ไม่มีหลักฐาน ดังกรณีที่ นายก อบต. 
    จะพิจารณากันยังไงเอาหลักฐานที่เอกสารที่บาดเจ็บให้ที่คณะกรรมการต้อง
    พิจารณา เราจะจ่ายเท่าไหร่เราจะดูที่ค่าใช้จ่ายที่ไปหาหมอ ไม่ใช่ไป หา
    เท่าไหร่แล้ว  บางท่านโรงพยาบาล เอกชนรักษาพยาบาล ไป ๕,๐๐๐ บาท
    ไม่ได้จ่ายหมด เป็นเงินช่วยเหลือซึ่ง เมื่อก่อนที่ตั้งขึ้นมา ช่วยเหลือบาดเจ็บ
    จากการแข่งขันกีฬาก็จะเป็นภาระในส่วนของผู้น าเมื่อก่อนผู้น า น านักกีฬา
    บาดเจ็บผู้น าก็ต้องจ่ายเงิน จึงมีกองทุน ตรงนี้ขึ้นมา เพ่ือจะแบ่งเบาภาระก็
    คือเงินผู้น า เมื่อรวมกัน หมู่บ้านเดียวบางครั้งอาจจะบาดเจ็บเยอะ ก็จะ
    กลาย เป็นภาระผู้น า สมมุติไปโรงพยาบาล ๕,๐๐๐ บาทถ้ามีกองทุน ก็ต้อง
    ดูแลลูกบ้านจึงมีกองทุนและมี การใช้จ่าย มาเรื่อยๆปัจจุบันเงินกองทุนมี
    ประมาณ ๑๓๐,๐๐๐บาท แต่สมาชิกใหม่ เราตั้งแต่ ยังไม่ได้เก็บเงิน เราจะ
    เก็บเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เข้ากองทุน กรณีท่ีบาดเจ็บรอพิจารณาจ่าย ต้น
    ปีก็จะเก็บ เมื่อเก็บ เมื่อก่อนเก็บ ๑,๐๐๐บาทตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิม ในส่วน
    อยากน าเรียนเป็นเงินสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือ ถ้าเรามองว่าเป็นค่าใช้จ่าย
    จริงๆ แต่ถ้าเราไม่ได้เคร่งครัดขนาดนั้น ในกรณีที่ไม่ได้มา  ๕ หมู่ แต่แล้วก็มี
    หลักฐานไปรักษาแต่ถ้ามีใบเสร็จในส่วนคณะกรรมการพิจารณาหลักฐาน ก็
    จะช่วยบางคนไปหาหมอที่ รพ.เอกชนจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลห้าพันบาทก็
    ไม่ได้ก่อนหน้านั้น คณะกรรมการก็จะมียี่สิบท่านมีสมาชิกผู้ใหญ่บ้าน
    ร่วมกับรวมกันทุกหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการ แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจ เหมือนกัน



    ไหมถ้าเหมือนเดิมก็ ในหมู่บ้านช่วยกันพิจารณาเมื่อก่อนทาไม่เป็น
    สมาชิกก็จะเป็นผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านที่เป็นคณะกรรมการเวลาประชุมคณะ
    กรรมการ ท่านจะรู้ว่าบาดเจ็บจริงไหมและสามารถคุยกับสมาชิกท่านอ่ืนๆ
    ทราบ ถ้าพิจารณาจากนั้นได้มีระเบียบอยู่หรืออยากแก้ไขก็ได้ปลัดเป็นคน
    ร่างระเบียบตั้งแต่สมัยผู้ใหญ่ส ารวย หมู่ที ่ ๑๕  ท่านเป็นคนเริ่มต้น
    กองทุนนี้มีระเบียบ แต่ เงินชุมชนไม่มี กองทุนเงินระเบียบเขียนไว้
    อย่างชัดเจน ใครบ้างมีสิทธิ์ใช้เงิน ใช้จ่ายเงินในกรณีที่เราส่งไปแข่งขันใน
    กีฬาต่างๆก็จ่ายได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ อุบัติเหตุเราไปแข่งขันกีฬาท้องถิ่น 
    ที่มีการบาดเจ็บ ตรงนี้ เราช่วยได้ หรือตัวแทนหมู่บ้านที่ส่งไปแข่งขัน
    ระดับจังหวัด ควบคุมในเรื่องของการจ่ายเงิน ถ้าคนที่คนที่บาดเจ็บเราไปดู
    ทะเบียนแต่ไม่ได้ทะเบียนในการแข่งขันก็จะไม่ได้ รับการช่วยเหลือ 
    ให้ส่งชื่อด้วยการให้ในทะเบียนรอบเดียวเคยมีชื่อในการแข่งขันรอบ
    ที่สองแต่ไม่มีในทะเบียน ไม่ได้เลยนะคะ อยากจะน าเรียนเพิ่มเติม
    วันที่ประชุมอาจจะไม่ได้เข้าระเบียบถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร 
    เพ่ือที่จะให้เหมาะสมต่อการด าเนินการขึ้น ที่คณะกรรมการในส่วน
    ของการเปลี่ยนแปลงในชื่อรายมือชื่อ ได้มีการเปลี่ยนแปลง รายชื่อหรือยัง
    การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ อบต.ต้องท าหนังสือ ส่งเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
    ถ้าเป็นกองทุนสวัสดิการนักกีฬาเขาจะให้ท าเป็นหนังสือไม่ทราบว่า
    เปลี่ยนไปลายมือชื่อหรือยังแต่มีอดีตท่านนายกอุดมเดช สว่างจิตร ท่าน
    ผู้ใหญ่ส ารวย กังวานกิจตระกูล จึงน าเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  ครับขอบคุณท่านปลัด ประธานสภาฯ เชิญท่านประภากรครับ 
นายประภากร    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
    นายประภากร  อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ เรื่องการเปลี่ยนแปลง 
    ลายมือชื่อท่านผู้ใหญ่ส ารวย ท่านได้ถาม เรื่อง กองทุนสวัสดิการนักกีฬาได้
    ด าเนินการไปถึงไหนได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือไม่ ท่านก็ได้สอบถาม
    ผมว่าไม่มีท่านใดได้ประสานงานมาเลยให้ไปเปลี่ยนลายมือชื่อผู้เบิกถอน
    เงินกองทุนสวัสดิการนักกีฬาทันใด สอบถามผมมาถ้ายังไม่มีการ
    เปลี่ยนแปลงก็คงจะเบิกไม่ได้ ท่านผู้ใหญ่ส ารวยได้ท าหนังสือลาออกไปแล้ว
    ตอนนี้มีนายณรงค์ ประเสริฐการ เพียงคนเดียวยังไม่มีใครประสาน
    ท่านผู้ใหญ่รายชื่อและแต่งตั้งมาใหม่มีสามรายชื่อเราจะเเข่งกีฬาแล้ว 
    ไม่ได้ด าเนินการเรื่องเงินเรื่องเบิกจ่ายเงิน ถ้าเราจะเก็บเงินเข้ากองทุนส่วน
    ใหญ่มีนักกีฬา เราจะเก็บ เราก็ไม่ได้เก็บเงินเรื่องกองทุนสวัสดิการนักกีฬา 
    คงใช้เงินในกองทุนเพราะไม่ได้เก็บเงินก่อนการแข่งขันกีฬา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านบุญเสริมครับ 



นายบุญเสริม   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญ
    เสริม  กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔  ขออนุญาตน าเรียน เรื่องแรก
    เรื่องถนนที่ช ารุดจากหมู่ ๑๖ ไปหมู่ที่  ๑๔  เป็นเส้นทางที่รถบรรทุก
    สัญจรไปมาได้เกิด การช ารุดและเสียหายเยอะผมได้ปรึกษาท่านนายก และ
    ปรึกษาเรื่องงบประมาณ ทางอุบัติเหตุคงจะยังไม่พอเรื่องถนนของ ก็ต้อง
    มีระเบียบข้อกฎหมาย จึงได้คุยกับท่านนายกและในสภาขอความเห็นชอบ 
    ซ่อมแซมถนน จากหมู่ ๑๖ ไปยังหมู่ ๑๔ และหมู่ ๑๔ ไปยังหมู่ ๑๘และได้
    ส่งเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายก อบต. ครับ 

นายก อบต.    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในกรณีที่ท่านสมาชิก
    ได้พูดถึง เรื ่องถนนช ารุดมีเอกสารซึ่งมีเอกสารมาแล้ว เพื่อที่จะให้
    ด าเนินการซ่อมแซมเพราะว่าอยู่ในช่วง ขอเส้นทางหมู่ที่ ๑๖ ไปยังหมู่ที ่๑๔
    ถ้าจะให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามาดูแล ท าให้ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน
    จากหลายๆส่วน ทันความต้องการของพ้ืนที่ น้องประชาชน ในส่วนของการ
    ด าเนินการ ต้องขออนุญาตก่อนเพ่ือที่จะให้ อบต. อนุญาตแล้วที่จะน าเรื่อง
    เรียนถึงผู้ที่สนับสนุนผมจึง เขียนเอกสารให้ขอความอนุเคราะห์ จากทาง
    โรงงานและขอให้อบต.อนุญาตให้ด าเนินการ  หลังจากที่ อบต. อนุญาต เรา
    จะสอบถามขอความเห็นชอบจากสภา ผมจึงน าเรียนถึงเรื่องในการแก้ไข
    และผมน าเรียน ถึงเธอจะประธานสภาขอมติจากท่านสมาชิกว่าเห็นชอบ
    หรือไม่อย่างไรให้ ด าเนินการซ่อมแซมถนน 

ประธานสภาฯ               ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านบุญเสริมครับ    

นายบุญเสริม  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
บุญเสริม  กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔  ผมยังมีอีกเรื่องเรื่อง ริมถนน 
 ติดกับฟุตบาท ถ้าเราจะน าดินมาเสริมให้กว้างจะมีปัญหาอะไรไหมครับ ทาง
อบต.และเจ้าของพ้ืนที่ คือตรงสามแยกที่จะไปหมู่ ๑๘ เป็นต้นไม้และอิฐผม
จะเสริมเป็นหูช้างไม่ให้เป็นอันตรายส าหรับผู้สัญจรไปมา และเรื่องต้นไม้ที่
อยู่ทาง ถ้าผมขออนุญาตน าออกได้ไหมครับ ขออนุญาตน าเรียนท่าน
ประธานสภาขอมติขอความเห็นชอบ ขออนุญาตน าเรียนผ่านสภาฯ ครับ
ขอบคุณครับ 

 
 
 
 



ประธานสภาฯ  มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
 ผมขอมติที่เห็นชอบให้อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามาซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๑๔  

 ไปยังหมู่ที ่๑๖ และหมู่ท่ี ๑๘ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ 
ที่ประชุมสภำฯ  เห็นชอบ    ๑๖ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง     ๒ เสียง 
 สมำชิกสภำฯ อยู่ในที่ประชุม  ๑๘ คน 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกไหมครับ เชิญ

ครับ  ถ้าไม่มีขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ที่ได้มาประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม 

 
 ปิดประชุมเวลำ   ๑๒.๐๐  น. 

 
 

                                                (ลงชื่อ)     สุวนันท์  กระพือพงษ์ษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 (นางสาวสุวนันท์  กระพือพงษ์) 

                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
 
                                                (ลงชื่อ)  สวัสวัสดิ์  เยี่ยงย่าง กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
                (นางสวัสดิ์  เยี่ยงย่าง) 
 
    (ลงชื่อ)  ประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์   กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
                (นายประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์) 
 
    (ลงชื่อ) ล ายงค ์  ราวพิมาย  กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (นางล ายงค ์  ราวพิมาย) 
 

 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  ได้รับรองรายงาน . 
การประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 256๖  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 256๖   
 
       (ลงชื่อ)      สมพงษ์   มิดสันเทียะ 
                (นายสมพงษ์   มิดสันเทียะ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง            


